

บรรณาธิการแถลง

Editor's Note

วารสารฉบับที่ 2 ของปี พ.ศ. 2564 ซึ่งไวรัสโควิด-19 (ไวรัสโคโรนา 2019) ยังคงแพร่ระบาดอย่างหนัก แถมยังมีมือบต่าง ๆ แทบไม่เว้นแต่ละวัน ได้แต่สวดมนต์ขอให้สถานการณ์ที่แย ๆ ทั้งหลายนั้นผ่านไปโดยเร็ว คิดถึงคำสอนพ่อ "ทำงานมาก ๆ อย่าบากหน้าหนี เพราะเป็นความดีติดตัวจนตาย" กับคำสอนแม่ "หน้าที่ใครทำให้ดีเท่านี้พอ" ทำให้มีกำลังใจที่จะทำงานและดำเนินชีวิตในสถานการณ์อย่างนี้ที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกกว่า 213 ล้านคน หลังการแพร่ระบาดผ่านมานานเกือบ 1 ปี 8 เดือน ยอดผู้เสียชีวิตสูงกว่า 4.4 ล้านคน อัตราเสียชีวิตประมาณร้อยละ 2.1 รักษาหายประมาณร้อยละ 90 ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด มีประเทศที่พบผู้ติดเชื้อแล้ว 188 ประเทศจาก 193 ประเทศทั่วโลก โดยสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุด (กว่า 38 ล้านราย) ตามมาด้วยอินเดีย (กว่า 32 ล้านราย) บราซิล (กว่า 20 ล้านราย) ฝรั่งเศสและรัสเซีย (ประเทศละกว่า 6 ล้านราย) ส่วนประเทศไทยนั้นจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมก็กว่า 1 ล้านราย โดยยอดผู้ติดเชื้อแต่ละวันก็เกือบสองหมื่น ผู้เสียชีวิตวันละสองร้อยกว่า ยอดผู้เสียชีวิตสะสมก็เกือบสองแสนแล้ว ไหนจะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่

ทั่วโลกฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 5.04 พันล้านโดส โดยจีนเป็นอันดับ 1 ที่ฉีดวัคซีนโควิดไปแล้วกว่า 1.98 พันล้านโดส ตามมาด้วยอินเดีย 588.73 ล้านโดส สหรัฐอเมริกา 364.84 ล้านโดส บราซิล 179.73 ล้านโดส และญี่ปุ่น 122.22 ล้านโดส ขณะที่อินโดนีเซียฉีดไปแล้วกว่า 91.11 ล้านโดสโดยเป็นประเทศที่ฉีดวัคซีนต้านโควิดมากที่สุดในย่านอาเซียนแต่ในประเทศไทยยังคงมีดราม่าสารพัด (บ.ก. ได้ฉีดวัคซีนสองเข็มแล้วเลยค่อยโล่งใจ)

วารสารฉบับนี้มีรายงานวิจัยถึง 12 เรื่องโดยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็ก 3 เรื่อง เช่น เรื่องการทำงานของหัวใจในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น แล้วมีเรื่องที่น่าสนใจคือ เรื่องภาวะสุขภาพจิตของผู้รับบริการช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ ตามด้วยเรื่องบรรยากาศองค์กร ความเครียดจากงาน และการหมดไฟจากงานของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชน มีรายงานผู้ป่วยสองเรื่องเกี่ยวกับพันทั้งสองเรื่อง และบทปริทัศน์ 1 เรื่องเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

ทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อส่วนรวม "อย่าการ์ดตก" ฉีดวัคซีนแล้วไม่ได้แปลว่าจะไม่ติดเชื้อ แต่จะช่วยป้องกันการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้ วัคซีนที่ดีที่สุดคือ อยู่ห่างกัน 1-2 เมตร ใส่หน้ากากอนามัย (ยังจำได้ไหมว่าต้องใส่ให้คลุมปิดปากและจมูกให้กระชับกับหน้า ไม่สวมไว้ได้คาง ไม่สวมหูเดียว ไม่ใช่ซ้ำ และทิ้งให้ถูกวิธีหลังใช้) และหมั่นล้างมือ (รายละเอียดอื่น ๆ ไปอ่านในบรรณาธิการแถลงฉบับ 1 ปี 2564 นะคะ) ขอให้ท่านผู้อ่านทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายใจ อยู่เย็นเป็นสุข โควิด-19 ไม่มากล้ากรายนะคะ

นันทิยา (ชาวสะอาด) ตันทชุณห์
บรรณาธิการ